



## เลดี พลัส

คุ้มครองเพิ่มอีกชั้น สำหรับสุขภาพสตรีโดยเฉพาะ

### ตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์ สัณฐานเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เลดีพลัส+

ความคุ้มครอง	ผลประโยชน์ (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
1. โรคมะเร็งระยะลุกลามสำหรับผู้หญิง (Invasive Cancer of Female Sites)	100%
2. เนื้องอกในสมอง ชนิดไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)	100%
3. โรคมะเร็งผิวหนัง (Other Malignant Skin Cancer)	10%
4. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสำหรับผู้หญิง (Carcinoma in Situ of Female Sites)	10%

เบสิคฯ จ่ายเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย\*\*

หมายเหตุ : \*\*เมื่อเริ่มเข้าได้ทำรายการผลประโยชน์ตามรายการที่ 1 หรือ รายการที่ 2 หรือ ความคุ้มครองของหญิงเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมถึงสูงสุด เป็นกรณีการจ่ายผลประโยชน์เมื่อข้อนี้ตามรายการที่ 3 หรือ รายการที่ 4 เมื่อได้ทำรายการตามเดิมสำหรับส่วนความคุ้มครองในข้อนี้ถึงสูงสุด โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับตามความคุ้มครองที่ข้อนี้ต่อจากรายการที่ 1 หรือรายการที่ 2 กรณี โดยผลประโยชน์สูงสุดเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

### เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไข	50 โรคร้ายแรง	7 โรคร้ายแรง	สมาร์ท ซีโอ	แคบเซอร์พลัส	เลดีพลัส
อายุรับประกันภัย	16 - 60 ปี		16 - 65 ปี		16 - 60 ปี
คุ้มครองถึงอายุ	70 ปี		85 ปี		70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ	100,000 บาท				
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด	ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท		ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท		ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์	เมื่อรวมกับกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรง และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุกตัว รวมกันทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท				
การชื้อร่วมกับสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ	สามารถชื้อร่วมกับสัญญาหลักได้ทุกแบบตามระเบียบการของของบริษัท		อนุญาตให้ชื้อร่วมกับสัญญาหลักเฉพาะแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น		สามารถชื้อร่วมกับสัญญาหลักได้ทุกแบบตามระเบียบการของของบริษัท
	สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แคบเซอร์พลัส หรือเลดีพลัส ได้เพียงสัญญาใดสัญญาหนึ่งเท่านั้น			ไม่สามารถชื้อเดี่ยวๆ ได้ ต้องชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคร้ายแรง หรือ 7 โรคร้ายแรง หรือสมาร์ท ซีโอ โดยชื้อได้เพียงสัญญาใดสัญญาหนึ่งเท่านั้น	
	ไม่สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 7 โรคร้ายแรง หรือสมาร์ท ซีโอ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้	ไม่สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคร้ายแรง หรือสมาร์ท ซีโอ ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้	ไม่สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคร้ายแรง ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้	ไม่สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงเลดีพลัสภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้	ไม่สามารถชื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แคบเซอร์พลัสภายใต้กรมธรรม์เดียวกันได้
กรมชื้อก่อนภาษีเงินได้	ได้**	ได้*	ได้*	ได้*	ได้*

\*สามารถชื้อก่อนภาษีเงินได้สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินประกันมีไว้แล้วไม่เกิน 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

\*\*สามารถชื้อก่อนภาษีเงินได้สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินประกันมีไว้แล้วไม่เกิน 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)